

รายงานภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ	รัฐธรรมนูญ	มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินการ	
				(ว/ด/ป)	ผลการดำเนินการ
๒	๘๔ (๘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด</li> </ul>	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗	๑. สนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านการเกษตร ให้ได้รับการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้อนุมัติสนับสนุนทุนโครงการวิจัย จำนวน ๔๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๔๖,๖๕๐,๒๖๗ บาท จำแนกเป็นโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๔๑,๐๖๓,๗๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของงบประมาณที่ได้อนุมัติในช่วงไตรมาสที่ ๓ ทั้งหมด
๔	๘๔ (๑๔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ</li> </ul>			<p>๒. งบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า โดยได้รับมอบหมายจาก วช. ให้บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๔ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มเรื่องข้าวเพื่อการเพิ่มผลิตและมูลค่าเพิ่ม กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย และกลุ่มเรื่องอาหารเพื่อความมั่นคง ภายใต้งบประมาณจำนวน ๓๘๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรและสนับสนุนงานวิจัย เป็นจำนวน ๔๙ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๖๕,๙๙๒,๗๐๑ บาท จำแนกเป็นโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒๖,๔๐๙,๕๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๒ ของงบประมาณที่ได้อนุมัติในช่วงไตรมาสที่ ๓ ทั้งหมด</p> <p>๓. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดยนำผลงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนและงานวิจัยจากงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถทำให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุดไปจัดแสดง เช่น “Longanoid” ครีมป้องกันข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัดเมล็ดลำไย, ผลิตภัณฑ์ฟรีไบโอดีทฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย, ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา เป็นต้น</p> <p>๔. จัดกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหาร “สุดยอดเมนูจุดฟ้าอันดามัน” ซึ่งถวายพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สวก. กรมประมงและสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p>

รายงานภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

					<p>๕. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมกุ้งไทยจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เพื่อให้เผยแพร่เทคนิคและนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย องค์ความรู้ต่าง ๆ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง</p> <p>๖. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านไม้ผล จึงจัดสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน” เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมผลักดัน นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพื้นที่จริง</p> <p>๗. การบริการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะ โดยจัดทำข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยการเกษตร เกี่ยวกับงานวิจัยที่ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ่านสื่อโทรทัศน์ ช่อง ๕ และช่อง ๑๑</li> <li>- ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สวก. (<a href="http://www.arda.or.th">www.arda.or.th</a>)</li> <li>- และ Social Network ต่าง ๆ</li> </ul>
--	--	--	--	--	---